

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางบุญธรรม มณีรัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ
โดยให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาววาสนา ชัยชนะ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๙๑/๒๕๖๖

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๒๐๖/๒๕๖๖

ด้วย นางสาววาสนา ชัยชนะ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางบุญธรรม มณีรัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ศาลไต่สวนผู้ร้องนำสืบว่า บิดาของผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ นางบุญธรรม มณีรัตน์ โดยบิดาผู้ร้อง และนางบุญธรรมเป็นบุตรของนายหลง ชัยชนะ และนางสุข ชัยชนะ ซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว นางบุญธรรมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๓ คน คือ นางสมพร ชัยชนะ (ตาย) นายสมบูรณ์ ชัยชนะ บิดาผู้ร้อง (ตาย) และนางบุญธรรมได้สมรสกับนายสนั่น มณีรัตน์ (ตาย) มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นายชลัท มณีรัตน์ (ตาย) ผู้ร้องจึงเป็นหลานของนางบุญธรรม เมื่อปี ๒๕๖๔ นางบุญธรรมมีอาการหมดสติถูกนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ แพทย์ลงความเห็นว่ายด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ สื่อสารไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง มีอาการแขนขาชาาซีกขวาอ่อนแรง นางบุญธรรม ไม่มีญาติใกล้ชิดอื่น ผู้ร้องจึงเป็นผู้ดูแลนางบุญธรรมมาโดยตลอด ต่อมาได้พานางบุญธรรมเข้าทำการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลงาว แพทย์ลงความเห็นว่ายนางบุญธรรมมีอาการหลอดเลือดสมองตีบ อ่อนแรงซีกขวา สื่อสารไม่ได้ ความเจ็บป่วยของนางบุญธรรมทางราชการจึงออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ นางบุญธรรม มีทรัพย์สินเป็นบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแล นางบุญธรรมได้ ผู้ร้องจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางบุญธรรมเป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล โดยผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ บรรดาทายาทของนางบุญธรรมให้ความยินยอมไว้แล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อาการของนางบุญธรรม มณีรัตน์ เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต เมื่อปรากฏว่าผู้ร้อง เป็นผู้ปกครองดูแลนางบุญธรรม และได้รับความยินยอมจากทายาทของนางบุญธรรม ให้เป็นผู้อนุบาล และผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงคำสั่งว่า นางบุญธรรม มณีรัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอุปการะของ
นางสาววาสนา ชัยชนะ ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นรินทร์ คำยศ

ผู้พิพากษา